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เฉลยข้อสอบ  PRE-GIFTED & EP’66 
ระดับ ชั้น ป.6 (ส่วนที่ 3)   รหัสวิชา 96 

ชุดวิชา  T430603 :  ภาษาอังกฤษ  (PRE-GIFTED & EP ป.6) 
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เฉลยข้อสอบ  PRE-GIFTED & EP’66 
ระดับ ชั้น ป.6 (ส่วนที่ 3)   รหัสวิชา 96 

ชุดวิชา  T430603 :  ภาษาอังกฤษ  (PRE-GIFTED & EP ป.6) 
 

วิชาภาษาอังกฤษ (ใช้กระดาษคําตอบรหัสวิชา 96)  ข้อ 101-150 
 
ส่วนที่  3 
วิชาภาษาองักฤษ  (พ้ืนฐาน + ข้ันสูง)   จํานวน  50  ข้อ  (ข้อ 101-150) 
 

 ตอนที่  1    วิชาภาษาองักฤษ  (พ้ืนฐาน)    จํานวน  25  ข้อ  50  คะแนน  
Part I   
เลือกคําตอบที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือเติมบทสนทนาใหสมบูรณ  
101. เฉลย 4) Do you have any pets? 
   นีนากับเจนอยูในหองโถงสวนกลาง (ของนักศึกษา) 
   นีนา : เธอมีสัตวเลี้ยงไหม 
   เจน : มี ฉันมีแมวสองตัวและสุนัขสามตัว 
   นีนา : วาว ฉันชอบแมว 
   Do you have any pets? = เธอมีสัตวเล้ียงไหม 
   สอดคลองกับคําตอบรับของเจนและประโยคที่เจนพูดตอมา 
  1) I don’t like dogs. = ฉันไมชอบสุนัข 
  2) Why do you like cats and dogs? = ทําไมเธอชอบแมวและสุนัข 
  3) I should have some pets. = ฉันควรที่จะมีสัตวเล้ียงบาง 
 
102. เฉลย 3) Here you go. 
   คนขาย : เรียบรอย 150 บาทครับ  
   แจ็ค : น่ีครับ (พรอมกับย่ืนเงินให) 
   คนขาย : ขอบคุณครับ สลัดจะเสิรฟในอีกสองนาทีครับ 
   Here you go. = นี่ครับ/คะ 
   ใชเมื่อย่ืนส่ิงของใหผูอื่น 
  1) Sure, no worries. = แนนอน อยาไดกังวล 
  2) Here is 150 baht in your change. = นี่ครับ เงินทอนของคุณ 150 บาท 
  4) That’s very kind of you. = คุณใจดีจังเลย 
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คนขาย : คุณจะรับอะไรคะ 
ไมค  : ผมขอแฮมเบอรเกอรขนาดใหญกับมันฝรั่งทอด แลวก็โคกครับ 
คนขาย : ไดคะ คุณจะรับไอศกรีมไหมคะ 
ไมค  : แนนอนครับ 
คนขาย : น่ีคะ ทานใหอรอยนะคะ! 
ไมค  : ขอบคุณครับ ขอใหมีความสุขมากๆ นะครับ 
 
103. เฉลย 4) What would you like? 
   What would you like? = คุณจะรับอะไร  
   ใชถามความตองการของผูอื่นอยางสุภาพ 
  1) Would you like anything else? = คุณจะรับอยางอื่นอีกไหม  
  2) What will you have? = คุณจะรับประทานอะไร 
  3) What do you have? = คุณมีอะไร 
 
104. เฉลย 2) Here you are. 
   Here you are. = นี่คะ  
   ใชเมื่อย่ืนส่ิงของใหผูอื่น 
  1) We take credit cards. = เรารับบัตรเครดิต  
  3) It doesn’t take long. = ใชเวลาไมนาน 
  4) Everything is ready. = ทุกส่ิงพรอมแลว 
 
105. เฉลย 1) Have a nice day. 
   Have a nice day. = ขอใหมีความสุขมากๆ 
   ใชกลาวอําลาไดนอกเหนือจาก Goodbye., Bye. และ Bye-bye. 
  2) Safe journey. = ขอใหเดินทางปลอดภัย 
  3) Bon voyage! = ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ 
  4) What a shame! = นาเสียดาย, นาสงสาร, นาละอาย 
 
Part II  
เลือกคําตอบที่ถูกตอง  
106. เฉลย 3) at the airport 
   จากภาพนี้ อยากทราบวาพวกเขาอยูท่ีใด    
   at the airport = ท่ีทาอากาศยาน (สนามบิน)  
   เพราะภาพที่กําหนดใหมีเคานเตอรของสายการบินตางๆ ปรากฏอยู   
  1) at the cinema = ท่ีโรงภาพยนตร 
  2) at the hotel = ท่ีโรงแรม 
  4) at the mall = ท่ีหางสรรพสินคา  
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107. เฉลย 2) you can recycle this bag 
   สัญลักษณนี้บนถุงพลาสติกใบหนึ่งหมายถึงคุณแปรสภาพถุงใบนี้ เพ่ือนํากลับมาใชใหมได    
   you can recycle this bag = คณุแปรสภาพถุงใบนี้ เพ่ือนํากลับมาใชใหมได  
   เพราะสัญลักษณท่ีกําหนดใหเปนสัญลักษณท่ีแสดงวาเปนวัสดุท่ีนําไปแปรสภาพเพ่ือนํากลับมาใชใหม 

(recycle) ได  
  1) you can use this bag only once = คุณใชถุงใบนี้ไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
  3) this bag is organic = ถุงใบนี้ผลิตจากวัสดุอินทรีย 
  4) this bag is only for food = ถุงใบนี้(ใช)สําหรับใสอาหารเทานั้น 
 
108. เฉลย 2) vinegar 
   เติมนํ้าสมสายชูสักเล็กนอยลงในน้ําซุปกวยเต๋ียว เพ่ือทําใหมันเปรี้ยวและอรอย 
   vinegar = น้ําสมสายชู 
   เปนเครื่องปรุงชนิดหนึ่ง ใชดองผักและผสมอาหารใหมีรสเปรี้ยวย่ิงขึ้น 
  1) rubbish = ขยะ 
  3) pepper = พริกไทย 
  4) powder = แปง (สําหรับทาหนาหรือตัว) 
 
109. เฉลย 4) size 
   ในอดีต คอมพิวเตอรธรรมดามีขนาดเทากับหองหนึ่งหอง 
   size = ขนาด  
   เปนนาม (noun) ท่ีมีความหมายเหมาะสมและสอดคลองกับขอเท็จจริง (fact) 
  1) surface = พ้ืนผิว 
  2) space = พ้ืนท่ีวาง, อวกาศ 
  3) area = พ้ืนท่ี, บริเวณ, ยาน 
 
110. เฉลย 2) turkey 
   โจทยถามวา ตามธรรมเนียม พวกเขารับประทานอะไรในเทศกาลขอบคุณพระเจา  
   turkey = ไกงวง  
   เปนอาหารที่รับประทานกันในเทศกาลขอบคุณพระเจา ตามธรรมเนียมของประเทศที่นับถือศาสนาคริสต   
  1) lamb = เนื้อแกะ       
  3) sausage = ไสกรอก     
  4) salmon = เนื้อปลาแซลมอน 
 
111. เฉลย 4) tidy 
   โจทยถามวา คําใดแตกตางจากคําอื่น  
   tidy = เปนระเบียบเรียบรอย 
   ใชบอกลักษณะของสถานที่ ไมใชสภาพอากาศ 
  1) thunder = ฟารอง 
  2) stormy = มีพายุ เก่ียวของกับสภาพอากาศ 
  3) windy = มีลมแรง 
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112. เฉลย 4) mouse 
   โจทยถามวา คําใดแตกตางจากคําอื่นๆ 
   mouse = หนู  
   เพราะ mouse เปนนามท่ีอยูในรูปเอกพจน (รูปพหูพจนท่ีถูกตองของ mouse คือ mice) สวน       

คําอื่นๆ ท่ีกําหนดใหนั้นเปนนามท่ีอยูในรูปพหูพจนท้ังหมด  
  1) feet = เทาหลายขาง (รูปเอกพจน คือ foot = เทาหนึ่งขาง) 
  2) children = เด็กๆ (รูปเอกพจน คือ child = เด็กคนเดียว) 
  3) teeth = ฟนหลายซ่ี (รูปเอกพจน คือ tooth = ฟนซ่ีเดียว) 
 
113. เฉลย 1) take off their shoes 
   ชาวตะวันตกไมถอดรองเทากอนเขาโบสถ แตชาวไทยจะทําส่ิงนี้กอนเขาไปในวัด  
   take off their shoes = ถอดรองเทา 
   มีความหมายสอดคลองกับใจความทั้งหมดของประโยค สังเกตไดจาก but ซ่ึงเปนสันธาน (conjunction) 

ท่ีใชเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแยงกัน เพ่ือส่ือใหเห็นวิธีปฏิบัติตนในศาสนสถานท่ีแตกตางกันของชาวตะวันตก
และชาวไทย   

  2) put on their shoes = สวมรองเทา 
  3) remove their face masks = ถอดหนากากอนามัย/ผาปดจมูก 
  4) wear make-up = แตงหนา 
 
114. เฉลย 1) can I 
   ซูซาน ฉันขอใชโทรศัพทมือถือของเธอนะ 
   can I = ฉันขอ ... 
   ประโยคที่ขึ้นตนดวย Can I ... ใชเมื่อขออนุญาตเพ่ือทําบางส่ิง มีโครงสราง คือ Can I + infinitive ... ? 
 
115. เฉลย 3) flows 
   แมน้ําแอมะซอนไหลลงสูมหาสมุทรแอตแลนติก 
   flows = ไหล 
   ใช Present Simple Tense เพ่ือกลาวถึงขอเท็จจริงและปรากฏการณทางธรรมชาติ มีโครงสราง คือ   

Subject + V1 หากประธานเปนเอกพจน บุรุษท่ี 3 ไดแก นามนับไดเอกพจน นามนับไมได และบุรุษสรรพนาม 
he, she, it กริยาตองเติม s หรือ es ตอทาย ประโยคนี้กลาวถึงธรรมชาติของแมน้ําแอมะซอน (เปนแมน้ําหนึ่งสาย 
จึงเทียบเคียงไดกับบุรุษสรรพนาม it) จึงเติม s ตอทายกริยา flow 

 
116. เฉลย 2) Yes, we do. 
   โจทยถามวา พวกเรามีแอปเปลในตูเย็นบางไหม  
   Yes, we do. = ใช พวกเรามี  
   โจทยขอนี้เปนคําถามท่ีใหเลือกตอบวาใชหรือไมใช (Yes-No question) ใน Present Simple 

Tense เมื่อจะตอบแบบสั้น (short answer) จะใชเพียง Yes หรือ No แลวตามดวยบุรุษสรรพนามรูปประธาน 
(subject pronoun) และ Verb to do ซ่ึงเปนกริยาชวย (auxiliary) เทานั้น โดยเมื่อตอบรับ จะใช do หรือ 
does แตเมื่อตอบปฏิเสธ จะใช don’t หรือ doesn’t ประโยคคําตอบในตัวเลือก 2) จึงเหมาะสมที่สุด 
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117. เฉลย 4) at / on 
   ครอบครัวบราวนเดินทางไปยังประเทศอังกฤษในวันเสาร เวลา 20.30 น. 
   at = เวลา / on = ใน 
   บุพบท at ใชบอกเวลาตามหนาปดนาฬิกา และ on ใชกับวันท้ังเจ็ดในสัปดาห (วันอาทิตย-วันเสาร) 
 
118. เฉลย 1) any / much 
   คุณมีเงินบางไหม 
   ฉันมีอยูบาง แตไมมาก 
   any = บาง, บางสวน / much = มาก 
   ประโยคแรกของโจทยขอนี้ถามถึงปริมาณ จึงใช any ซ่ึงปรากฏไดท้ังในประโยคคําถามและปฏิเสธ      

มีโครงสรางการใช คือ any + นามนับไมได/นามนับไดพหูพจน เพราะ money (เงิน) เปนนามนับไมได สําหรับ
ประโยคหลัง ใช much เพ่ือบอกจํานวนเงินโดยคราวๆ มักใชในเชิงปฏิเสธ อาทิเชน not much แปลวา ไมมาก  

 
Part III  
อานยอหนาดานลาง แลวเตมิคําที่ถูกตองที่สุดลงในชองวาง  
 ซูเปอรฮีโรยุคใหมเริ่มมาจากเรื่องราวในหนังสือการตูน ซูเปอรแมนเปนหนึ่งในซูเปอรฮีโรท่ีมีชื่อเสียงอันดับแรกๆ 
หนังสือการตูนเรื่องซูเปอรแมนเลมแรกถูกตีพิมพในป ค.ศ. 1938 ซูเปอรแมนเปนมนุษยตางดาวจากดาวเคราะหท่ีชื่อวา 
คริปทอน (Krypton) เขาเหาะไดและแข็งแรงมากๆ เขารวดเร็วมากและไมมีอาวุธใดทํารายเขาได ส่ิงเดียวท่ีจะทํารายเขา
ไดนั้น คือ แรคริปโทไนท (Kryptonite) จากดาวบานเกิดของเขาเอง 
 
119. เฉลย 1) started 
   started = เริ่ม  
  2) built = สราง 
  3) sold = ขาย 
  4) wrote = เขียน 
 
120. เฉลย 2) famous 
   famous = ท่ีมีชื่อเสียง  
  1) magic = วิเศษ 
  3) special = พิเศษ 
  4) handsome = หลอ 
 
121. เฉลย 3) in 
   in = ใน  
   ใชกับปคริสตศักราช (ค.ศ.)  
  1) at = ท่ี 
  2) on = บน 
  4) for = สําหรับ 
 
122. เฉลย 4) an alien  
   an alien = มนุษยตางดาว 
  1) a visitor = แขก, ผูมาเยือน 
  2) a passenger = ผูโดยสาร 
  3) a person = บุคคล 
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123. เฉลย 4) can 
   can = ได, สามารถ 
  1) will = จะ 
  2) won’t = จะไม 
  3) can’t = ไมได, ไมสามารถ 
 
124. เฉลย 3) weapons 
   weapons = อาวุธ 
  1) situations = สถานการณ 
  2) tools = เครื่องมือ 
  4) facilities = ส่ิงอํานวยความสะดวก 
 
125. เฉลย 2) his 
   his = ของเขา 
  1) the เปนคํานําหนานาม ใชไดท้ังกับนามเอกพจนและพหูพจน เมื่อตองการเจาะจงนามนั้น  
  3) whose = ของใคร 
  4) a เปนคํานําหนานาม ใชเมื่อกลาวถึงนามเอกพจนเปนครั้งแรกโดยทั่วไป 
 

 ตอนที่  2    วิชาภาษาองักฤษ  (ข้ันสูง)    จํานวน  25  ข้อ  50  คะแนน  
Part I  
เลือกคําตอบที่ถูกตอง  
126. เฉลย 3) Wash your hands. 
   หลังจากเด็กๆ เลนซอนหาแลว พวกเขาตองการรับประทานของวาง อยากทราบวาคุณควรพูดวาอยางไร 
   Wash your hands. = ลางมือ 
   ควรลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนรับประทานอาหาร เพ่ือสุขอนามัยท่ีดี 
  1) Have a nice day. = ขอใหวันนี้เปนวันท่ีดีของคุณนะ     
  2) I’m happy. = ฉันมีความสุข 
  4) Watch out. = ระวัง 
 
127. เฉลย 1) I’m starving. 
   เคท : ฉันหิวมากๆ ฉันยังไมไดกินขาวเท่ียงเลย 
   จิล : กินกวยเต๋ียวกันเถอะ! 
   I’m starving. = ฉันหิวมากๆ 
   โดยปกติแลว starve เปนกริยา แปลวา อดอาหาร แตเมื่ออยูในประโยค I’m starving. ซ่ึงเปน

สํานวนท่ีนิยมใชในภาษาพูด จะส่ือความหมายวาหิวมากจนแทบทนไมไหว 
  2) That’s a good idea. = นั่นเปนความคิดท่ีดี 
  3) Why don’t you eat something? = ทําไมเธอไมกินอะไรบาง  
  4) I’ll see you there. = เดี๋ยวเจอกัน 
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เลือกประโยคที่ถูกตองที่สุด เพ่ือทําใหบทสนทนาสมบูรณ  
เคน : ฉันชอบเนยแข็ง (ชีส) 
เบน : ฉันก็เหมือนกัน 
เคน : เนยแข็งมาจากไหน 
เบน : มันมาจากวัวตัวเมีย 
เคน : ง้ันเราไดเนยแข็งมาจากวัวตัวเมีย เพราะวาเราไดน้ํานมจากพวกมันใชไหม  
เบน : ใชแลว 
 
128. เฉลย 1) Me too. 
   Me too. = ฉันก็เหมือนกัน 
   ใชเพ่ือแสดงวาตนเห็นดวยกับอีกฝายหนึ่ง 
  2) I feel the same. = ฉันรูสึกเหมือนกัน 
  3) Same to you. = เธอก็เหมือนกัน 
  4) I am like you. = ฉันนิสัยเหมือนเธอ 
 
129. เฉลย 2) Where does cheese come from? 
   Where does cheese come from? = เนยแข็งมาจากไหน 
   สอดคลองกับประโยคตอมา เพราะน้ํานมท่ีรีดไดจากวัวตัวเมียนํามาใชผลิตเนยแข็งได 
  1) Who gives us cheese? = ใครใหเนยแข็งแกพวกเรา   
  3) What is cheese made from? = เนยแข็งทํามาจากอะไร  
  4) Where can we buy cheese? = พวกเราซ้ือเนยแข็งไดท่ีไหน 
 
130. เฉลย 4) Yes, we do. 
   Yes, we do. = ใชแลว 
   เปนคําตอบแบบสั้น (short answer) สําหรับตอบรับคําถามท่ีใช Present Simple Tense และใช

กริยาท่ัวไป (ในท่ีนี้ คือ get) 
 
Part II  
เลือกคําตอบที่ถูกตอง  
131. เฉลย 3) bunch 
   ลิซาคั้นองุนพวงหนึ่ง เพ่ือเอาน้ําองุนออกมาดื่มรวมกับอาหารเชา 
   bunch = พวง, มัด, รวง, เครือ 
   เพราะองุนเปนผลไมท่ีมีขนาดเล็กและอยูรวมกันเปนพวงๆ จึงนํา bunch มาใชเพ่ือบอกจํานวนแบบ

คราวๆ ได 
  1) seed = เมล็ด 
  2) branch = ก่ิง 
  4) group = กลุม 
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132. เฉลย 4) souvenir 
   ตอนท่ีฉันไปสิงคโปร ฉันซ้ือพวงกุญแจเปนของท่ีระลึก  
   souvenir = ของท่ีระลึก 
   มีความหมายเหมาะสม เพราะเปนส่ิงของที่จับตองได และนํามาซ้ือขายได 
  1) reward = รางวัล 
  2) symbol = สัญลักษณ 
  3) treasure = สมบัติ 
 
133. เฉลย 3) Bullying 
   การขมเหงรังแก คือ เวลาท่ีใครบางคนทําใหคุณรูสึกแย หรือเจ็บปวดครั้งแลวครั้งเลา 
   Bullying = การขมเหงรังแก  
   เปน gerund ท่ีมีความหมายสอดคลองกับขอความท่ีตามมา 
  1) Escaping = การหลบหนี 
  2) Explaining = การอธิบาย 
  4) Performing = การปฏิบัติ, การแสดง 
 
134. เฉลย 3) visiting 
   พ่ีสาว/นองสาวของเธอเพลิดเพลินกับการเยือนประเทศอื่นๆ ไหม  
   visiting = การเยือน 
   เพราะหากใชกริยา enjoy ตามดวยกริยาท่ีอยูในรูป Ving จะหมายความวาเพลิดเพลิน/สนุกกับการทํา

บางสิ่งบางอยาง 
 
135. เฉลย 2) does not have to 
   แครอลไมตองไปโรงเรียน เพราะวันนี้เปนวันหยุด 
   does not have to = ไมตอง 
   เพราะโจทยแสดงใหเห็นวาเหตุการณนี้เปนปจจุบัน (วันนี)้ โดยใชประโยคปฏิเสธใน Present Simple 

Tense มีโครงสราง คือ Subject + do/does + not + infinitive ประโยคนี้มี Carol เปนประธานเอกพจน     
บุรุษท่ี 3 (เทียบเคียงไดกับบุรุษสรรพนาม she) จึงใช does not วางไวหนา have to ซ่ึงเปนกริยาชวย รูปกริยา
ในตัวเลือก 2) จึงถูกตอง 

   ขอสังเกต หากสวนหนาของประโยคนี้เปนประโยคบอกเลา รูปของ have ในกริยาชวย have to ตอง
เปล่ียนเปน has เพ่ือใหสอดคลองกับประธาน Carol (กลาวคือ ถาประธานเปนเอกพจน บุรุษท่ี 3 ก็ตองใช has to) 

 
136. เฉลย 4) did she make 
   เธอทําอะไรสําหรับมื้อเย็นเมื่อคืนนี้ 
   did she make = เธอทําอะไร 
   เปนประโยคคําถามใน Past Simple Tense ใชเพ่ือถามถึงการกระทําในอดีต มีโครงสราง คือ       

Question word + did + Subject + infinitive + ... ? สังเกตไดจาก last night (เมื่อคืนนี้) ซ่ึงแสดงเวลาที่  
เปนอดีต 
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137. เฉลย 4) there will be 
   คุณคิดวางานเล้ียงวันศุกรจะมีคนเยอะไหม 
   there will be = จะมี 
   ประโยคนี้กลาวถึงอนาคต จึงใช Future Simple Tense มีโครงสราง คือ Subject + will + 

infinitive สังเกตไดจาก Do you think (คุณคิดวา ...) ท่ีใชถามความคิดเห็น เพ่ือคาดคะเนส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นใน     
วันศุกรท่ีจะถึงนี้ ซ่ึงเปนอนาคต 

 
138. เฉลย 3) won’t be 
   ฉันจะออกไปขางนอกคืนนี้ ดังนั้น ฉันจะไมอยูบานในวันพรุงนี้ 
   won’t be = จะไมอยู 
   ประโยคที่สองของโจทยขอนี้เปนประโยคปฏิเสธใน Future Simple Tense มีโครงสราง คือ  

Subject + won’t (will not) + infinitive สังเกตไดจาก tomorrow (พรุงนี้) ซ่ึงแสดงเวลาเปนอนาคต 
 
139. เฉลย 3) haven’t had  
   ฉันหิวมาก ฉันยังไมไดรับประทานอาหารกลางวัน 
   haven’t had = ไมไดรับประทาน 
   ประโยคที่สองในโจทยขอนี้ เปนประโยคปฏิเสธใน Present Perfect Tense มีโครงสราง คือ 

Subject + have/has + not + V3 ใชเพ่ือกลาวถึงการกระทําในอดีตท่ีสงผลมาจนกระทั่งปจจุบัน สังเกตไดจาก 
yet โดยส่ือความหมายวาไมไดรับประทานอาหารกลางวันมาระยะหนึ่ง จนถึงตอนนี้ก็ยังไมไดรับประทาน จึงรูสึก
หิวมาก ประธานของประโยค คือ I จึงใชรูปกริยาเปน have not had โดยรูปยอของ have not คือ haven’t 
และ had เปนรูปกริยาชองท่ี 3 ของ have 

 
140. เฉลย 1) as rich as  
   เดฟรวยพอๆ กับเฮนรี 
   as rich as = รวยพอๆ กับ 
   โครงสราง as + adjective/adverb + as ใชเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะที่เหมือนกันหรือเทาเทียมกัน 

โจทยขอนี้แสดงการเปรียบเทียบความร่ํารวยที่เทาเทียมกันของคนสองคน จึงนํา rich ซ่ึงเปนคุณศัพท มาใชใน
โครงสรางดังกลาว 

 
141. เฉลย 4) isn’t he 
   เคนกําลังอาบน้ําอยู ใชไหม 
   isn’t he = ใชไหม  
   เปนคําถามแบบ tag question มีความหมายวาใชไหม/ใชหรือไม มีหลักการใช คือ ถาประโยค

ขางหนาเปนบอกเลา ประโยคสวนทาย (tag) จะเปนปฏิเสธ ตัวอยางเชน She loves dogs, doesn’t she?         
แตถาประโยคขางหนาเปนปฏิเสธ ประโยคสวนทาย (tag) จะเปนบอกเลา ตัวอยางเชน She doesn’t love dogs, 
does she? 
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142. เฉลย 2) goes / didn’t go 
   โจไปโรงยิมทุกวันเสาร แตเขาไมไดไปท่ีนั่นเมื่อวันเสารท่ีแลว 
   goes = ไป / didn’t go = ไมไดไป 
   ประโยคสวนแรกใช Present Simple Tense มีโครงสราง คือ Subject + V1 สังเกตไดจาก on 

Saturdays (ทุกวันเสาร) ซ่ึงแสดงวาปจจุบันนี้ การไปโรงยิมเปนส่ิงท่ีทําเปนประจําทุกวันเสาร มีประธาน คือ Joe 
ซ่ึงเปนผูชายหนึ่งคน จึงเปนประธานเอกพจน บุรุษท่ี 3 (เทียบเคียงไดกับบุรุษสรรพนาม He) กริยา go จึงเติม -es 
สําหรับประโยคสวนท่ีสองเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีต โดยสังเกตไดจาก last Saturday (วันเสารท่ีแลว) จึงใช 
Past Simple Tense โดยมีโครงสรางประโยคปฏิเสธ คือ Subject + didn’t (did not) + infinitive 

 
143. เฉลย 2) was / were  
   เธอโกรธ เพราะเพ่ือนๆ ของเธอมาสายเมื่อเชานี ้
   ประโยคนี้ใช Past Simple Tense เพ่ือกลาวถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในอดีต สังเกตไดจากคําบอกเวลา 

คือ this morning มีโครงสราง คือ Subject + V2 โดย was เปนรูปกริยาชองท่ี 2 ของ be ท่ีใชกับประธาน
เอกพจน บุรุษท่ี 1 และ 3 สวน were เปนรูปกริยาชองท่ี 2 ของ be ท่ีใชกับประธานพหูพจน 

   ประโยคนี้ประกอบดวยสองอนุประโยค (clause) ท่ีเชื่อมดวยสันธาน because อนุประโยคที่อยูหนา 
because ใช was เพราะประธาน She เปนสรรพนามเอกพจน บุรุษท่ี 3 และอนุประโยคที่อยูหลัง because     
ใช were เพราะประธาน her friends เปนนามนับไดพหูพจน 

 
Part III  
จงดูแผนภูมิแทงที่แสดงสวนสูงของนักเรียนกลุมหน่ึง แลวตอบคําถามขอ 144-145  
144. เฉลย 2) Paul 
   โจทยถามวา ใครสูงท่ีสุดในกลุมนี้ 
   Paul = พอล   
   จากแผนภูมิแทงท่ีกําหนดให พบวาพอลสูง 187 เซนติเมตร แสดงวาตัวสูงท่ีสุดในบรรดานักเรียนท้ัง  

6 คน  
 
145. เฉลย 2) Jeff 
   โจทยถามวา ใครเต้ียท่ีสุด 
   Jeff = เจฟฟ   
   จากแผนภูมิแทงท่ีกําหนดให พบวาเจฟฟสูง 167 เซนติเมตร แสดงวาตัวเต้ียท่ีสุดในบรรดานักเรียนท้ัง 

6 คน 
 
อานยอหนาที่กําหนดให แลวตอบคําถามขอ 146-150  
คําแปลเนื้อเรื่อง   
 ผูชายคนหนึ่งท่ีชื่อวาอะลิกเซยสรางเกมเตตริสขึ้นมาในป ค.ศ. 1984 ทุกชิ้นสวนของเกมเตตริสมี 4 บล็อก คําวา 
“tetra” หมายถึง ส่ี อะลิกเซยต้ังชื่อเกมนี้จากคําสองคํา คือ เตตรา และเทนนิส เขาสรางเตตริสขณะทํางานอยูท่ี       
สภาวิทยาศาสตรแหงหนึ่งในกรุงมัสกวา กรุงมัสกวาอยูในประเทศรัสเซีย ดร. ริชารด ไฮเออรทําการศึกษาวิจัยผูเลนเตตริส 
เขาทําการทดลองหลายครั้ง เขาพบวาการเลนเตตริสจะสงเสริมกิจกรรมของสติปญญา ดร. ไฮเออร คิดวาเตตริสดีตอ
สมอง ฉัน (ผูเขียน) เห็นดวยกับการคนพบนี้ ตอนนี้ไปเลนเตตริสกันสักหนอยดีกวา หมอส่ังไว 
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146. เฉลย 1) Tetris 
   โจทยถามวา ยอหนานี้เก่ียวของกับอะไร 
   Tetris = เตตริส 
   เพราะยอหนาท่ีกําหนดใหกลาวถึงความเปนมาของเกมคอมพิวเตอรเกมหนึ่งท่ีชื่อวา เตตริส (Tetris) 
  2) the four-letter game = เกมส่ีตัวอักษร  
  3) mental activity = กิจกรรมทางจิตใจ, กิจกรรมทางสติปญญา  
  4) Tetris players = ผูเลนเตตริส  
 
147. เฉลย 3) Alexey 
   โจทยถามวา ใครคิดคนเกมนี้ขึ้นมา  
   เตตริส (Tetris) เปนเกมคอมพิวเตอรท่ีคิดคนโดยอะลิกเซย ลิอะนีเดอวิช ปาชีตเนิฟ (Alexey 

Leonidovich Pajitnov) วิศวกรคอมพิวเตอรชาวรัสเซีย    
  1) Dr.Richard = ดร. ริชารด ผิด เพราะการเรียกผูอื่น พรอมดวยคํานําหนาชื่อ (title) ตามธรรมเนียม

ตะวันตก ตองใชชื่อเต็ม (ชื่อตัว + นามสกุล) หรือนามสกุลเพียงอยางเดียวเทานั้น  
  2) Dr.Haier = ดร. ไฮเออร  
  4) a scientist = นักวิทยาศาสตร  
 
148. เฉลย 4) adds 
   โจทยถามวา คําอีกคําสําหรับคําวา “boosts” คืออะไร 
   adds = เพ่ิม 
   มีความหมายใกลเคียงกับ boost ซ่ึงแปลวา เสริมสราง 
  1) keeps = เก็บ, รักษา     
  2) links = เชื่อมโยง, เก่ียวของ 
  3) thinks = คิด 
 
149. เฉลย 2) in the brain 
   โจทยถามวา กิจกรรมทางสติปญญาเกิดขึ้นท่ีใด 
   in the brain = ในสมอง  
   เพราะ mental หมายถึง เก่ียวกับจิตใจ, เก่ียวกับความคิด, เก่ียวกับสติปญญา  
  1) in the player’s body = ในรางกายของผูเลน  
  3) at the science academy = ท่ีสภาวิทยาศาสตร  
  4) in Russia = ในประเทศรัสเซีย  
 
150. เฉลย 1) Tetris was first made in Russia. 
   โจทยถามวา ประโยคใดถูกตอง 
   Tetris was first made in Russia. = เตตริสถูกสรางครั้งแรกในประเทศรัสเซีย 
   เพราะอะลิกเซย ลิอะนีเดอวิช ปาชีตเนิฟคิดคนเกมเตตริสขึ้นท่ีกรุงมัสกวา (มอสโก) ซ่ึงเปนเมืองหลวง

ของประเทศรัสเซีย 
  2) Dr.Haier has studied how to play Tetris. = ดร. ไฮเออรศึกษาวิธีเลนเตตริส 
  3) Tetris is not good for children. = เตตริสไมดีตอเด็กๆ 
  4) Tetris is for tennis players only. = เตตริสมีไวสําหรับผูเลนเทนนิสเทานั้น 
 
 

 


